



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๘ เดือน มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รับสมัคร
เพื่อดำเนินการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีเข้า
รับการประเมินในครั้งนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา
และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ	เลขประจำตัว ของผู้สมัคร
-ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา -เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม นโยบาย รัฐบาล -พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน -พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ -พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประเมินโดย สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)	วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบล เทพรักษา	ตั้งแต่ ๐๐๑- ๐๐๕

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตาม วัน เวลา และ สถานที่ในตารางสอบดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ	เลขประจำตัว ของผู้สมัคร
๒) -คุณสมบัติส่วนบุคคล ความเหมาะสมกับตำแหน่ง -ประวัติส่วนตัว การศึกษา จริยธรรมและคุณธรรม -ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ -บุคลิกลักษณะ การควบคุมอารมณ์ ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ -ทัศนคติ แรงจูงใจ มนุษย์สัมพันธ์	วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบล เทพรักษา	ตั้งแต่ ๐๐๑- ๐๐๕

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติ ตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อคอปก กระโปรง สวม รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติ ตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าเป็นผ้ายัด หรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด) หากผู้ใดแต่งการไม่สุภาพ จะไม่ อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ ไป ในวันประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ควบคุมการประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต้อง ปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๔.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมิน ก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้อง สอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว

๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุม การประเมินโดยเคร่งครัด

๔.๔ ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น

/๔.๕ ผู้เข้าสอบ...

๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตาราง การประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔.๖ ผู้เข้าการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่ง และห้องประเมินที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นั้น

๔.๗ เมื่ออยู่ในห้องประเมิน ขณะประเมิน ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่น หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประเมิน

๔.๘ เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า ประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่

๔.๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง อาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๔.๑๐ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ง) องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หรือสอบถามทาง โทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๔ - ๕๕๘๘-๔๐ และ เว็บไซต์ www.thepruksa.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นางสาวจันทราวดี เต็มมี)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
แบบทำยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๕ คน ดังนี้

เลข ประจำตัว ผู้สมัคร สอบ	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบ		หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวจุฑามาศ แก้วหอม	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ	สาขาวิชา การจัดการสำนักงาน สาขา การจัดการสำนักงาน	ถูกต้อง ครบถ้วน
๐๐๒	นางสาวลัดดาภรณ์ บุญเพ็ง	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม	สาขาวิชา พาณิชยกรรม สาขา การบัญชี	ถูกต้อง ครบถ้วน
๐๐๓	นางสาวสุพัตรา สุขวาสนะ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)	การบริหารทั่วไป	ถูกต้อง ครบถ้วน
๐๐๔	นางสาวสุนิศา เชิดโฉม	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ	สาขาวิชา การบัญชี	ถูกต้อง ครบถ้วน
๐๐๕	นางสาวจารุมาศ พรหมทวี	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ	สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี	ถูกต้อง ครบถ้วน